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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด FPT เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 

ก.ย. 2563 บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี จ�านวน 2,839.9 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 18.49 หรือลดลงเท่ากับ 644.2 ล้านบาท จากจ�านวน 3,484.2 

ในปี 2562 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการประกอบ

ธรุกิจ ร่วมกับการลดลงของก�าไรจกกรจ�าหน่ายอสงัหริมทรพัย์เพือ่การ

ลงทุน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่งมีนัย

ส�าคัญกว่า 1,0002 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,791.5 ล้านบาท คิดเป็นการ

เติบโตกว่าร้อยละ 55.84 จากจ�านวน 1,791.3 ล้านบาท ในปี 2562 

เนื่องจากการรวมผลการด�าเนินงานของ GOLD เข้ามาเต็มรอบปีบัญชี

นี้ ขณะที่ก�าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 

0.96 บาทต่อหุ้นในปี 2562 มาอยู่ที่ 1.34 บาทต่อหุ้นในปี 2563 เติบโต

ขึ้นร้อยละ 3.59 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น

บรษิทั เซน็ทรลัพัฒนำ จ�ำกดั (มหำชน) CPN เปิดเผยว่าผลการ

ด�าเนนิงานประจ�าไตรมาส 3 ปี 2563 มรีายได้รวม 7,599 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

19.3 และก�าไรสุทธิ 2,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 (งวดเก้าเดือนปี 2563 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 23,753 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.1 และก�าไรสุทธิ 7,540 

ล้นบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน) หากไม่รวมรายการทีม่ไิด้

เกิดขึ้นประจ�าและผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีราย

ได้รวม 7,440 ล้านบาทและมีก�าไรสุทธิ 1,973 ล้านบาท (งวดเก้าเดือนปี 2563 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,623 ล�านบาทและก�าไรสุทธิ 3,864 ล้นบาท) โดยหลัก

มีการฟื้นตัวของรายได้ค่าเช่าและบริการจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระ

ทบจากสถานการณCOVID-19 อย่างมีนัยส�าคัญ และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการลด

ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่งและเป็นไปตาม

แผนงานที่วางไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผลการด�าเนินงานให้ได้มากที่สุด

 

บรษิทัฯ ได้กลบัมาเปิดให้บรกิารศนูย์การคทุกแห่งได้ตัง้แต่ช่วงกลางไตรมาส 2 ปี 

2563เป็นต้นมา หลงัจากทีปิ่ดศนูย์การด�าเนนิการชัว่คราวเป็นระยะเวลาระหว่าง 

45-56 วัน ตามประกาศของภาครัฐ โดยภายหลังจากเปิดด�าเนินการศูนย์การค้า

แล้ว มจี�านวนผูม้าใช้บรกิารศนูย์การคเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 

ยังคงด�าเนนิมาตรการเชิงรกุในด้านการรกัษาความสะอาดและความปลอดภยัของ

ลกูค�าและผูม้าใช้บรกิารเป็นส�าคญั โดยมมีาตรการดแูลป้องกนัอย่งครอบคลมุและ

ทัว่ถงึภายในศนูย์ ท�าให้จ�านวนผูม้าใช้บรกิารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ยังค�านึง

ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และมีนโยบายบริหารต้นทุนและจัดสรรทัพยา

กรภายในบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการบริหารจัดการกระแส

เงินสดให้มีความเพียงพอต่อการต�่าเนินธุรกิจในสภาวะการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ 

บริหารจัตการศูนย์การค้า 34 แห่ง มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม1.8 ล้านตารางเมตร 

(ตร.ม.) รวมถึงมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค�าในประเทศเฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 

3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 92

CPN เผยก�ำไร Q3/63 ลดลง 11.9% 

รับผลกระทบ COVID-19 

แต่รายได้ค่าเช่าฟื้นตัวหลังลดต้นทุน

FPT แจงงวดปี 63 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 63) 

ก�าไรพุ่ง 55.84% หลังรับรู้ GOLD เข้ามาเต็มปี

11 www.HoonInside.com  10 November  2020



นำยรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมกำรผู้
จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 
หรอื SNC เปิดเผยว่า บรษิทัฯตัง้เป้ารายได้ปี 2564 

เติบโต 20-25% ซึ่งการเติบโตจะมาจากธุรกิจรับจ้าง

ผลิต (OEM) เป็นหลัก เดิมทีแล้วบริษัทฯผลิตเพียง

เคร่ืองปรับอากาศเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการขยายไป

ผลติโทรทศัน์ และตูเ้ยน็เพิม่เข้ามาซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น

ค�าสั่งรับจ้างผลิตจากลูกค้าต่างประเทศ

ดังนั้นในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯจึงได้เตรียมพร้อม

ขยายก�าลังการผลิตธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) โดยใช้

งบลงทุน 400 ล้านบาท จากงบลงทุนทั้งหมดที่วาง

ไว้ในปีนี้ 1,200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ 

OEM สร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะท�าให้ปี

หน้าบริษัทฯมีศักยภาพในการรับงานรับจ้างผลิตได้

เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก

ธุรกิจOEM อยู่ที่ 65% และธุรกิจงานชิ้นส่วน 35%

ส�าหรบัเงินลงทุนจะมาจากจากกระแสเงนิสดทีม่อียู่ใน

มอื 1,128 ล้านบาท และกูย้มืจากสถาบันการเงิน โดย

ปัจจุบันบริษัทฯมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) 0.91 เท่า

ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/2563 คาดว่า

จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2563 หลัง

ปัจจุบันค�างซื้อเริ่มกลับมา ประกอบกับธุรกิจรับจ้าง

ผลิต (OEM) ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น

บรษิทันจงึมัน่ใจว่าผลประกอบการทัง้ปีนีย้อดขายจะ

เตบิโต 15-20% จากปีก่อนทีท่�าได้ 7,247.70 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยอมรับการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ส่งผลต่อให้ผลประกอบการไตรมาส2/2563 

ชะลอเป็นอย่างมากในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับ

อากาศ โดย 9 เดือนแรกสามารถผลิตได้ 16 ล้าน

เครื่องปรับตัวลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหลัง

การส่งออกชะลอตัว ถึงแม้ตลาดในประเทศจะเติบโต 

1.9% ก็ตาม แต่ภาพรวมแล้วมีสัดส่วนการส่งออกที่

ค่อนข้างสงูถึง 80-90% ส่งผลให้ภาพรวมปรบัตัวลด

ลง ดงันัน้บรษัิทฯจงึคาดว่าทัง้ปีนีจ้ะมกีารผลติเคร่ือง

ปรับอากาศอยู่ทีป่ระมาณ 20.8 ล้านเครือ่ง ลดลงจาก

ปีก่อนที่ท�าได้ 23 ล้านเครื่อง 

ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ถือว่าได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างมาก โดยทัง้ปีนีค้าดว่าจะสามารถผลติได้ 1.4 

ล้านคัน แบ่งเป็นส่งออก 7 แสนคัน และในประเทศ 7 

แสนคนั ซึง่ 9 เดอืนแรกทีผ่่านมาสามารถผลติได้แล้ว 

960,000 คัน ปรับตัวลดลง 39% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่ผลิตได้ 1.57 ล้านคัน

ด้านเครื่องซักผ้าสถานการณืไม่ดีทั้งในประเทศและ

การส่งออกไปยังต่างประเทศ ทัง้ปีนีค้าดว่าจะสามารถ

ผลิตได้ 5.9 ล้านเครื่อง ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่

ผลติได้ 6.4 ล้านเคร่ือง หลงั 9 เดอืนแรกผลติได้ 4.61 

ล้านเครือ่งลดลง 9.1% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนท่ี

ผลิตได้ 5 ล้านเครื่อง 

ส่วนการผลิตตุ้เย็นถือว่าท�าได้ค่อนข้างดีส่วนกระแส 

โดย 9 เดือนแรกที่ผ่านมาสามารถผลิตได้ 5.95 ล้าน

เคร่ือง เติบโต 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่ท�าได้ 5.52 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นการเติบดต

จากทง้ัในประเทศและต่างเทศ หลงัลูกค้าของบรษัิทฯ

หลายรายในแบรนด์ยุโรปและญี่ปุ่นได้มีการย้ายฐาน

การผลิตเข้ามาในประเทศไทย เนืองการยุโรปมีการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19รุนแรงเป็นอย่างมา ดังนั้น

บริษัทฯจึงคาดว่าทั้งปีจะมีการผลิตตู้เย็นอยุ่ท่ี 7.8 

ล้านตู้ เติบโต 8% จากปีก่อนท�าได้ 7.2 ล้านตู้ 

"บริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญกับมาตรการป้องกัน

โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับ

ลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการรักษาสภาพ

คล่องทางการเงินทั้งขารับเงินจากลูกค้าอละการ

บริหารสินค้าคงคลัง" นายรัฐภูมิ  กล่าว

SNC ปักธงรายได้ปี64 โต 20-25% 

จากธุรกิจ OEM หนุน -Q4/63 เตรียมใช้งบ 400 ลบ. 

ขยายสร้างโรงงาน-ซื้อเคร่ืองจักร หวังขยาย OEM
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นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำรและ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ซันสวีท จ�ำกัด 
(มหำชน)  SUN เปิดเผยว่า บรษิทัฯ จะเดนิหน้าขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยในส่วนของผลิตภณัฑ์พร้อมรบัประทาน (Ready to Eat) บรษัิทฯ 

วางเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปีข้างหน้า จากปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ 200-250 ล้านบาท ขณะที่

ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 150  ล้านบาท โดยจะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับโดยขยายโรงงานใหม่อีก 5  

โรง  ซึ่งจะด�าเนินการ  2 โรงงานก่อน  คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 4-6 เดือน ทั้งนี้เชื่อว่าสินค้า Ready to Eat จะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ และสนับสนุน

การท�าก�าไรให้บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอัตราก�าไรขึ้นต้นสูง

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะมุ่งสู่ Smart Farm โดยมีรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานที่พัฒนาร่วมกับบริษัทเกษตรพัฒนา อีกทั้งจะเน้นการบริหารจัดการน�้า 

โดยเอาโซลาร์มาใช้ ท�าให้ต้นทุนดีขึ้น และจะเสริมประสิทธิภาพไบโอแก๊ส บริหารจัการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/63 คาดว่าจะยังเติบโตดีต่อเนื่องจากไตรมาส 3/63 ที่มีก�าไร 86.16 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 85.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8,925% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

SUN รุก Ready to Eat 

วางเป้ายอดขาย 3 ปีข้างหน้าแตะ 300 ลบ. 

พร้อมคาดผลงาน Q4/63 โตสวย  
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WGE เตรยีมย่ืนประมลูงานใหม่ ทัง้โครงการของภาครฐัและเอกชน มลูค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท ดนั Backlog ครึง่ปีหลงัล้นทะลกั จากปัจจบุนัตนุไว้แล้วกว่า 1,500 

ล้านบาท เดินหน้าทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ฟาก"เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม" ประธานกรรมการบริหาร ระบุหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพการ

เข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะงานภาครัฐ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% จากปัจจุบัน 23% หนุนผลงาน ปี 64 โตก้าวกระโดด

นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหำชน) หรือ WGE ผู้ให้บริการรับ

เหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นประมูลงานโครงการใหม่ ทั้งในส่วนงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4,000 

ล้านบาท โดยมีทั้งงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ครึ่งแรก

ของปี 2563 มูลค่ารวมอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง บริษัทฯมีแผนจะเน้นรับงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหารมากขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารเติบโตได้ดี และมีอัตราก�าไร

ขั้นต้นสูงกว่างานประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกันใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการยื่นประมูล

อีก 2-3 แห่ง มูลค่าโครงการละประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงมั่นใจว่า จะช่วยท�าให้ผลงานในปี 2564 เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

"ภายหลงัจากทีเ่ข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักแล้วท�าให้บริษทัฯ มฐีานทุนเพิม่ข้ึน ส่งผลให้สามารถเข้าประมลูงานในโครงการทีม่ขีนาดใหญ่มากข้ึน ช่วยผลกัดนัการเตบิโต

ได้ดี และบริษัทฯจะหันมารับงานภาครัฐมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 50% จากปีนี้อยู่ที่ 23% ที่เหลือเป็นงานภาคเอกชน”

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่าส�าหรับแผนงานระยะยาวอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าหมายมีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน10 ของอุตสาหกรรมผู้รับเหมา

ก่อสร้างอาคาร และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

WGE จ่อย่ืนประมูลงานใหม่ 4 พันล. 

หนุน Backlog คร่ึงปีหลังทะลัก 

ดันผลงานปี 64 โตก้าวกระโดด
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กลุ่มธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภำย
ใต้กำรบริหำรของบริษัท ดับบลิวเอช
เอ อินโฟนิท จ�ำกัด ในเครือดับบลิว
เอชเอ กรุ๊ป ผู้ให้บริการโซลูช่ันครบวงจรด้าน
โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและ
ไฟฟ้า และดิจิทัล แพลตฟอร์มช้ันน�าของไทย เดิน
หน้าพัฒนาการให้บริการไฟเบอร์ออพติก (FTTx) 
ตอบรับความต้องการของลูกค้าในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลและระบบไอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะติดตั้งไฟเบอร์ออพติก (FTTx) 
อย่างสมบูรณ์แบบ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยรวม 7 แห่ง จากทั้งหมด 10 แห่ง ภายใน
สิน้ปีนี ้ซึง่จะด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการตดิตัง้ในพืน้ที่
บางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอีก 3 แห่งด้วย 

ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออพติก ท่ีมา
พร้อมกับเทคโนโลยีการน�าสายไฟเบอร์ออพติก 
(FTTx) ลงดินโดยใช้แรงอัดอากาศ จะท�าให้ลูกค้า
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ได้รับ
ประโยชน์มากมาย เช่น การเชื่อมต่อที่รวดเร็วพร้อม
ความหน่วงต�่า (Low latency) ประสิทธิภาพในการ
เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กมีความเสถียรมากขึ้นทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ นอกเหนอืจากการให้บริการคลา
วด์และการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ระบบความปลอดภัย
และการตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องยังจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อม
ต่อโดยตรงกับดาต้าเซน็เตอร์ระดบัพรเีมยีม (เทยีร์ 3) 
ของดบับลวิเอชเอ ซึง่ช่วยมอบบรกิารส�ารองและการ

กู้คืนข้อมูลได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

นอกจากนี้การใช้งานไฟเบอร์ออพติก ยังช่วยอ�านวย
ความสะดวกด้านพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน 5G 
เช่น การให้บริการด้านแพลตฟอร์มส�าหรับผู้ใช้งาน 
(Platform as a Service - PaaS) และการให้บริการ
ด้านซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชัน่ผ่านทางอนิเตอร์เนต็ 
(Software as a Service - SaaS) ส�าหรับลูกค้าใน
นิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของดับบลิวเอชเอ 
โดยเมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้ลง
นามบนัทกึข้อตกลงกบัผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมชัน้น�า 
เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยี 5G 
และได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค 
จ�ากัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
และอนิเทอร์เน็ตชัน้น�าในประเทศและระหว่างประเทศ 
ในเครือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน)ท�าหน้าที่ในการดูแลระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการลูกค้าของจัสเทลที่ก�าลังเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การน�าไฟเบอร์ออพติกมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม
และคลังสินค้าทั้งหมดของเรา จะท�าให้ลูกค้ามั่นใจ
ว่าการด�าเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
และประสิทธิภาพมากข้ึน” นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อิน
โฟนิท จ�ากัด กล่าว “โดยผู้ให้บริการเครือข่ายราย
ใหญ่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตจะน�าเสนอบริการให้กับลูกค้าได้

เลอืกใช้ถงึ 9 รปูแบบ รวมถงึช่วยเร่งให้เกดิการใช้งาน
เทคโนโลยี 5G ส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้ 5G ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถเพื่อผลักดันระบบการผลิตอัจฉริยะ 
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จมากขึ้น อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยด้วย” นาย
ไกรทส กล่าวเพิ่มเติม

กลุ ่มธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยังมีบริการแบบ 
Managed Service และโซลูชันด้านดิจิทัลอีกหลาย
รูปแบบ ไว้รองรับลูกค้ากลุ ่มโลจิสติกส์และนิคม
อุตสาหกรรมอีกมากมาย อาทิ บริการอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ให้เช่า บริการเอาท์ซอร์สด้านไอที ระบบ
กล้องวงจรปิดบนคลาวด์ โซลูชันระบบการสื่อสาร
แบบครบวงจร ระบบเสียง ระบบวิดีโอและข้อมูล 
บริการอีเมล เว็บไซต์ ไฟร์วอลล์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูล ระบบกู้คืนข้อมูล 
ตลอดจนบริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์และ
ระบบควบคุมการเข้าถึง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้
ตามความต้องการ และช�าระค่าบรกิารตามการใช้งาน
จริง

ดับบลิวเอชเอ มีทีมผู้เชีย่วชาญที่ผ่านการสอบวดัผล
และได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากลพร้อม
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ บริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ทุก
วันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับ
บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

WHA ต้ังเป้าติดต้ังไฟเบอร์ออพติก (FTTx) 

ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรม

ของดับบลิวเอชเอ 7 แห่งภายในส้ินปีน้ี 
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ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ

นำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขำธิกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการน�าร่องภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine จ�านวน 

21 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จ�าเป็น

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดย ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องท�าให้ในปัจจุบันมีจ�านวน 81 โครงการย่อย ที่ก�าหนดแล้ว

เสร็จภายในปี 2563 - 2565 ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งผลดี คือ 1) ลดจ�านวนกระดาษ 1,946,804 แผ่นต่อปี 2) ลดระยะเวลาการด�าเนินการ 

102,035 ชั่วโมงต่อปี และ 3) ลดต้นทุนการด�าเนินการ 217,806,703 บาทต่อปี 

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะท�างานปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุน (Regulatory Guillotine) เพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน โดยการด�าเนินการในระยะต่อไปจะมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน 

Regulatory Guillotine ทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมให้ความเห็นในคณะท�างานด้วย เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย”

ทั้งนี้ โครงการย่อยที่มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ�านวน 5 โครงการย่อย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ได้แก่ 1) โครงการพัฒนากระบวนการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม แบบไร้กระดาษ (paperless) 2) โครงการยุบรวม

แบบ filing เสนอขายตราสารหนี้จาก 32 แบบ ให้เหลือเพียง 13 แบบ 3) โครงการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบค�าขอความเห็นชอบเป็นผู้

สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยทาง e-mail 4) โครงการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม และ 5) โครงการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และลดภาระของประชาชน
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บลจ.กสกิรไทย เสร์ิฟ Term Fund Extra ‘KEC4-

AI’ ขายรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง เสนอเป็นทาง

เลอืกให้ในยามทีต่ลาดยงัผนัผวน ส่วนดอกเบีย้ก็

ยงัต�า่ พร้อมชจูดุขายโอกาสรบัผลตอบแทนทีม่า

กกว่าจากการเข้าท�าธุรกรรม Bond Forward 

เปิดเสนอขาย 9-11 พ.ย.นี้

 

นำยนำวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer (รอง
กรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนจดักำร
ลงทุนต่ำงประเทศ) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย 
จ�ำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า 

Term Fund Extra ที่เปิดเสนอขายให้กับผู้ลงทุน

รายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้

ลงทุนเป็นจ�านวนมาก โดยสามารถปิดการขาย

ได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ระดมทุนได้กว่า 

2,489.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 63) ทั้งนี้ 

บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้ง Term Fund Extra 

กองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือก

ให้ผู้ลงทุนในยามที่ตลาดยังคงมีความผันผวน 

และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีต�่า ในช่ือกองทุน

เปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุน

รายย่อย (KEC4-AI) ที่ยังคงคอนเซ็ปต์การเพิ่ม

โอกาสรบัผลตอบแทนทีม่ากกว่าเทอมฟันด์ทัว่ไป 

โดยมีประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี 

และมีก�าหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 9-11 

พฤศจิกายน 2563

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KEC4-AI มี

การแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 กองทนุเข้าลงทนุในเงนิฝากและตราสาร

หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ ใน

สัดส่วนประมาณ 100% ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทุน (Net Asset Value: NAV) ซึ่งการ

ลงทุนในส่วนนี้จะเหมือนกับนโยบายการลงทุน

ของเทอมฟันด์ทั่วไป แต่ความน่าสนใจท่ีท�าให้

กองทุน KEC4-AI มีความแตกต่าง คือ ส่วน

ท่ี 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธรุกรรม Bond 

Forward ในสดัส่วนประมาณ 20-40% ของ NAV 

ซึง่ในส่วนนีท้�าให้กองทนุมโีอกาสรบัผลตอบแทน

ได้มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็จะ

มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไร

ก็ดี ผู้จัดการกองทุนบริหารความเส่ียงกองทุน

ผ่านการพจิารณาเข้าท�าธรุกรรม Bond Forward 

เฉพาะกับหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade และ

กระจายความเสีย่งโดยการเข้าท�าธรุกรรมในหุน้กู้

อ้างอิงอย่างน้อย 4 สัญญา

“ลักษณะการเข้าท�าธุรกรรม Bond Forward 

คือ กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อหุ้น

กู้อ้างอิงจากธนาคารคู่สัญญา โดยมีระยะเวลา

ของสัญญาประมาณ 1 ปี ซึ่งหากเป็นไปตาม

ที่คาดหวัง กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่

ตกลงกันกับธนาคารคู่สัญญาในวันครบก�าหนด

อายุสัญญา แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องยกเลิก

สญัญาก่อนวนัครบก�าหนด (Early Termination) 

ธนาคารคู่สัญญาจะต้องส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้

แก่กองทุน และกองทุนจะต้องช�าระราคาตามท่ี

ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Forward Price) รวมถึง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจท�าให้กองทุนได้

รับผลตอบแทนน้อยกว่าจากท่ีประมาณการไว้ได้” 

นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู ้ที่สนใจกองทุน 

KEC4-AI จะต้องเป็นผู ้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

และผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยเริ่มต้นลงทุน 

1,000,000 บาท ผ่านช่องทางธนาคารกสกิรไทย 

ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลได้ ทั้งนี้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ในวันที่ 9 พ.ย. 63 เริ่ม

ขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 

11 พ.ย.63 ไม่รับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค 

อย่างไรก็ด ีเม่ือกองทนุครบก�าหนดอายโุครงการ

ประมาณ 1 ปี บริษทัจะน�าเงินค่าขายคนือตัโนมตัิ

ไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุใดกองทนุหนึง่ใน 3 

กองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่ กองทนุเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กอง

ทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) 

หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) 

ของบลจ.กสิกรไทย ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อ

ขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ตามช่องทางดงักล่าว หรอื 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 

0 2673 3888

บลจ.กสิกรไทย ส่ง Term Fund Extra ฝ่าภาวะดอกเบี้ยต�่า 

ชวนรายใหญ่ลงทุนพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าเทอมฟันด์
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กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต

และสินเชือ่ส่วนบคุคล ชีว้กิฤติโควดิท�าพฤตกิรรม

การใช้จ่ายผู้บริโภคเปล่ียน เผยผลประกอบการ

ไตรมาส 3 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแตะ 196,000 

ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 58,000 ล้านบาท 

ยอดสินเชื่อคงค้าง 133,000 ล้านบาท หมวด

ช้อปปิ้งออนไลน์ สินค้าตกแต่งบ้าน บริการส่ัง

อาหาร สตรีมมิ่งและบันเทิงออนไลน์เติบโตสูง, 

หมวดโรงแรมในประเทศ ร้านอาหาร ห้าง แฟชั่น 

ความงามและเครื่องส�าอาง เริ่มกระเตื้องข้ึน, 

ส่วนหมวดประกันภัยและหมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต

ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยมียอดใช้จ่ายใกล้

เคียงกับปีที่ผ่านมา เผยพร้อมปรับตัวรับสภาพ

การด�าเนินธุรกิจที่ผันผวน เน้นการดูแลคุณภาพ

สินทรัพย์ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม 

ชูดิจิทัล นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน

งาน สร้างประสบการณ์ท่ีดยีิง่ขึน้ให้กบัลูกค้า คาด  

ยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติไตรมาสสดุท้ายเตบิโต

กว่า 20% เทียบกับในไตรมาสที่ 3

ณญำณี เผือกข�ำ ประธำนกรรมกำร 
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้าน

บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไป

ด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อย

ส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต

เทสโก้ โลตัส วีซ่า กล่าวว่า “ข้อมูลจากสายงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก

ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อใน

เครือของบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน 

2563 ช้ีให้เห็นว่า แม้การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะ

ยังไม่กลับมาในระดับเทียบเท่ากับปีที่แล้ว แต่

ก็เร่ิมเห็นสัญญาณท่ีดีขึ้น โดยวิกฤติโควิดที่เกิด

ขึ้น นอกจากจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ยังส่ง

ผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป ทุกวัย

เริ่มคุ้นชินกับความสะดวกสบายที่ได้จากบริการ

ออนไลน์ แม้คลายล็อคดาวน์แล้ว บริการเหล่า

นี้ก็ยังเป็นที่นิยม เช่น หมวดช้อปออนไลน์, 

สินค้าตกแต่งบ้าน, บริการสั่งอาหาร, สตรีมมิ่ง

และบันเทิงออนไลน์ ขณะทีบ่างหมวด หลงัคลาย

ล็อคดาวน์ ก็เริ่มมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น หมวด

โรงแรมในประเทศ, หมวดร้านอาหาร, ห้างสรรพ

สินค้า, แฟชั่น, ความงามและเครื่องส�าอาง ทั้งนี้ 

หมวดท่ีไม่ได้รบัผลกระทบมากนกั โดยยังมยีอดใช้

จ่ายผ่านบัตรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือ หมวด

ประกันภัย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังคงเป็น

หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 

2 ตามล�าดับ”

เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรเครดิต 

จากข้อมูลของสายงานยุทธศาสตร์ด้านการ

วเิคราะห์ข้อมลูลกูค้าเชงิลึก กรงุศร ีคอนซมูเมอร์ 

แพลทฟอร์มออนไลน์ได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้ - ผู้

บริโภคทุกวัยคุ้นชินกับการใช้จ่ายและใช้บริการ

ออนไลน์ 

• ยอดใช้จ่ายในหมวดช้อปปิ ้งออนไลน์ ยัง

คงเติบโตต่อเนื่องแต่เริ่มมีแนวโน้มช้าลง โดย

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ยอดใช้จ่าย

ออนไลน์เติบโตกว่าปีที่แล้วกว่า 150% แต่หลัง

เดอืนพฤษภาคม เตบิโตเพยีง 75% เทยีบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าทุกวัยยังคงมีแนว

โน้มใช้จ่ายในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้น 

• หมวดสินค้าตกแต่งบ้าน ช่วงล็อคดาวน์ ลูกค้า

ซื้อสินค้าหมวดสินค้าตกแต่งบ้านผ่านช่องทาง

ออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว และหลังคลายล็อค 

ยอดขายหน้าร้านกเ็พิม่สูงข้ึนมาก แสดงถงึความ

สนใจในการตกแต่งบ้านที่เพิ่มขึ้น

• ยอดใช้จ่ายในหมวดบริการสั่งอาหาร (Food 

Delivery) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง เติบโตขึ้นกว่าใน

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 3 เท่าตัว 

• หมวดบรกิารสตรมีมิง่และความบนัเทิงออนไลน์ 

เตบิโตสงู แม้หลังช่วงคลายลอ็คดาวน์ โดยเฉพาะ

กลุ่ม Gen Y  ขณะที่หมวดความบันเทิง เช่น โรง

หนงั ยังคงซบเซา แสดงให้เห็นว่าผูบ้รโิภคเริม่หนั

มาใช้บริการสตรีมมิ่งและความบันเทิงออนไลน์

มากข้ึน หมวดโรงแรมในประเทศ, ร้านอาหาร, 

ห้างสรรพสินค้า, แฟชั่น, ความงามและเครื่อง

ส�าอาง มสีญัญาณทีดี่ขึน้หลงัคลายลอ็คดาวน์

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้วิกฤติโควิดท�าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเผยผลประกอบการไตรมาส 3 

เริ่มปรับตัวดีขึ้นชูดิจิทัล และนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน รับวิถีนิว นอร์มัล
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• การท่องเที่ยวในประเทศ ยอดจองโรงแรมใน

เดือนสิงหาคมถึงกันยายน มีแนวโน้มสูงขึ้น คาด

ว่า เป็นผลจากความเชือ่มัน่ทีเ่พ่ิมขึน้ของผูบ้รโิภค 

รวมถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาค

รัฐ อย่างไรก็ดี ยอดจองตั๋วเครื่องบินและยอด

ใช้จ่ายในหมวดตัวแทนท่องเที่ยว โดยรวมส่วน

ใหญ่ยังซบเซา ยกเว้นตัวแทนท่องเท่ียวท่ีเป็น

พันธมิตรหลักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันของ

รัฐ และยอดจองตรงกับโรงแรม  ซึ่งมียอดสูงขึ้น 

นอกจากนี้ ยอดใช้จ่ายในหมวดบริการเช่ารถยัง

เตบิโตขึน้ แสดงถงึความนยิมในการเดนิทางท่อง

เที่ยวแบบส่วนตัวมากขึ้น

• คนเริม่กลบัมารบัประทานอาหารทีร้่านมากขึน้ 

แม้ว่ายอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารจะยงัไม่กลบั

มาในระดับที่เทียบเท่ากับปีที่แล้ว แต่ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม ยอด ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง สูงขึ้นกว่า

ช่วงลอ็คดาวน์ถึง 64% นอกจากนี ้ยอดใช้จ่ายใน

หมวดนี้ในช่วงหลัง 2 ทุ่มก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

โดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ แสดงให้เห็นว่า คนเร่ิม

กลับมารับประทานอาหารที่ร้านมากขึ้น 

• หลังคลายล็อคดาวน์ คนเริ่มกลับเข้าห้าง ใน

เดือนสิงหาคม 2563 ยอดใช้จ่ายในหมวดห้าง

สรรพสินค้าสูงกว่ายอดในเดือนเดียวกันของปีที่

ผ่านมา 3% ก่อนจะลดลงในช่วงเดือนกันยายน

• ยอดใช้จ่ายสนิค้าแฟชัน่ เริม่กลบัมากระเต้ืองขึน้ 

ที่น่าสนใจคือ ยอดใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแบรนด์

หรูเติบโตสูงกว่าแบรนด์ระดับกลาง แสดงว่าผู้

บริโภคส่วนหนึ่งยังคงมีก�าลังซื้อ และใช้จ่ายต่อ

เนื่อง

• หมวดความงามและเครื่องส�าอาง กลับมาก

ระเตื้องขึ้นหลังคลายล็อคดาวน์ โดยยอดใช้จ่าย

ในหมวดสินค้าประเภทสกินแคร์ เติบโตสูงกว่า

สินค้าประเภทเครื่องส�าอาง หมวดประกันภัย 

และหมวดซปุเปอร์มาร์เกต็ยงัคงเป็นหมวดใช้จ่าย

ผ่านบัตรที่สูงที่สุด

• หมวดประกันภัย และหมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ซึ่งเป็นหมวดใช้จ่ายพื้นฐาน เป็นหมวดที่ไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก โดยยังคงมียอดใช้จ่ายใกล้

เคียงกับปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นหมวดใช้จ่าย

ผ่านบัตรทีส่งูทีส่ดุเป็นอนัดบัทีห่นึง่ และสอง ตาม

ล�าดับ

“ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงบรรยากาศการจับ

จ่ายท่ีเร่ิมฟื้นตัว สอดคล้องกับผลประกอบการ

ในไตรมาสที่ 3 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่เริ่ม

ปรบัตวัดขีึน้เทยีบกบัช่วงลอ็คดาวน์ โดยมยีอดใช้

จ่ายผ่านบัตร 196,000 ล้านบาท ยอดสนิเชือ่ใหม่ 

58,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 133,000 

ล้านบาท อย่างไรก็ดี สภาวะการด�าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันค่อนข้างผันผวน บริษัทจึงเตรียมปรับ

แนวทางการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการเน้นการดูแล

คุณภาพสินทรัพย์ด้วยการบริหารความเสี่ยง

อย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน โดยน�าเอาดิจิทัล และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และ

ยกระดับคุณภาพการบริการ เช่น บริการส่งใบ

เรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-billing), 

การใช้ระบบดิจิทัล เวิร์คโฟลว์ และการน�าหุ่น

ยนต์มาใช้ในกระบวนการท�างานที่มีการท�าซ�้า 

(Robotic Process Automation-RPA) เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรกิาร, รวมถงึ บรกิารใหม่ๆ ใน

แอปพลิเคชั่นยูชูส (UCHOOSE) เช่น U Manage 

บริการที่เปิดให้สมาชิกบัตรสามารถด�าเนินการ

ผ่านแอปด้วยตนเอง เช่น ตรวจสอบยอดช�าระ

ของบัตรเครดิตและสินเชื่อ,  ขอ e-statement,  

บริการจ่ายบิลผ่านแอป KMA และ SCB, U 

Product บริการแนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

และประกันภัย, UMall บริการน�าเสนอดีลพิเศษ

ส�าหรับสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรของ

บริษัท, และ UCard บริการรับสมัครบัตรใหม่

ผ่านทางแอปแบบ Digital Lending ซ่ึงมกี�าหนด

จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 นี้ โดยบริษัทคาด

ว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในไตรมาสที่ 4 จะ

เติบโตกว่า 20% เทียบกับในไตรมาสที่ 3 และ

คาดว่าตลอดท้ังปี 2563 จะมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัร 

280,000 ล้านบาท ยอดสนิเชือ่ใหม่ 83,000 ล้าน

บาท และยอดสนิเชือ่คงค้าง 144,000 ล้านบาท” 

นางสาวณญาณีกล่าวสรุป

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้วิกฤติโควิดท�าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเผยผลประกอบการไตรมาส 3 

เริ่มปรับตัวดีขึ้นชูดิจิทัล และนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน รับวิถีนิว นอร์มัล
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https://www.rbfoodsupply.co.th/


http://www.epg.co.th/


อินไซด์ Business
"อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์" จับมือ "ธ.กรุงเทพ" 

เปิดประสบกำรณ์ช้อปเฟอร์ฯ ดีที่สุดเหนือใคร 

ช้อปปุ๊ป สแกนป๊ัป รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ (วันนี้-31ธ.ค.63)

"TM" สนับสนุนอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ รพ.รำชวิถี

RT จับมือ APM 
เดินสำยโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเครำะห์

และเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด AIRA

มูลนิธิอิออนประเทศไทย 

มอบเงินสนับสนุนโครงกำรผ่ำตัดเด็กโรคหัวใจ

พิกำรแต่ก�ำเนิด แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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